

# Đổi mới, linh hoạt nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri



Đổng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Vũ Thư tiếp xúc trực tuyến với cử tri huyện Vũ Thư.

Tước điển biến phức tạp của dịch Covid-19, Thường trực HĐND tỉnh chủ động, linh hoạt đổi mới hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri (TXCT) vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch vừa bảo đảm quyền của đại biểu, cử tri theo quy định của pháp luật.

Xã Minh Quang, huyện Vũ Thư là 1 trong 28 điểm cầu được kết nối trực tuyến hội nghị TXCT trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh, HĐND huyện với điểm cầu chính tại huyện. Qua hội nghị, cử tri theo dõi được nội dung, chương trình

của hội nghị, đồng thời phát biểu bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị với đại biểu, với kỳ họp. Ông Nguyễn Hữu Mạnh, xã Minh Quang cho biết: Trước điển biến phức tạp của dịch Covid-19, việc tổ chức TXCT trực tuyến giúp cử tri yên tâm khi không phải gặp trực tiếp nhiều người mà vẫn nắm bắt được nội dung, chương trình kỳ họp, tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 cũng như báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai. Cử tri

chúng tôi vẫn trao đổi, bày tỏ được ý kiến của mình như TXCT theo hình thức trực tiếp. Nếu trước đây, tổ chức TXCT trực tiếp theo cụm xã, chúng tôi phải đi xa; song khi TXCT trực tuyến chúng tôi dự ở ngay địa phương và thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K".

Một ngày trước khi diễn ra hội nghị TXCT trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh, HĐND huyện, huyện Đông Hưng có chùm ca F0 tại một doanh nghiệp, Thường trực HĐND huyện đã chuyển TXCT từ trực tiếp sang trực tuyến.

Đổng chí Vũ Viết Mạnh, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Đây là lần đầu tiên Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị TXCT trực tuyến để thích ứng với tình hình dịch Covid-19. Thay vì tổ chức TXCT trực tiếp tại 2 điểm như trước đây thì nay chuyển thành TXCT trực tuyến điểm cầu tại huyện với 7 điểm cầu ở 7 xã. Chất lượng đường truyền, âm thanh, hình ảnh bảo đảm rõ nét, tạo thuận lợi cho việc trao đổi giữa đại biểu HĐND với cử tri, được cử tri ủng hộ, đánh giá cao.

Đổng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cho biết: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 phải hạn chế tập trung đông người, Thường trực HĐND tỉnh đã linh hoạt đổi mới hình thức tổ chức TXCT trước và sau các kỳ họp. Trước kỳ họp thứ ba, cả 2 hình thức TXCT trực tuyến và trực tiếp đều được lựa chọn. Các huyện Vũ Thư, Hưng Hà, Đông Hưng, Thái Thụy dịch điển biến phức tạp đã tổ chức hội nghị TXCT trực tuyến; thành phố Thái Bình và các huyện dịch được kiểm soát tổ chức TXCT trực tiếp. Trước đây, khi tổ chức TXCT để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vận động tranh cử, một số địa phương đã tổ chức theo hình thức trực tuyến hoặc qua hệ thống phát thanh... vì vậy lần này đã có kinh nghiệm trong tổ chức. Dù bằng hình thức nào, các hội nghị TXCT vẫn bảo đảm công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho đại biểu và cử tri, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định. Tại các hội nghị TXCT, 60 - 70% ý kiến cử tri đã được các đại biểu nghiên cứu trả lời trực tiếp; 100% kiến nghị của cử tri được tổng hợp đầy đủ, chính xác chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Để nâng cao chất lượng TXCT, thời gian tới, HĐND tỉnh sẽ đa dạng hóa các hình thức TXCT, dành nhiều thời gian để cử tri bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất ý kiến, kiến nghị; thay đổi địa điểm TXCT để cử tri tham dự đầy đủ hơn, đa dạng thành phần hơn. Cùng với đó, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ quan tâm đến những vấn đề bức xúc, kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, bảo đảm khách quan, đầy đủ, chính xác; thường xuyên đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng trong việc giải quyết kịp thời, thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị của cử tri, góp phần tạo niềm tin của cử tri đối với cơ quan dân cử.

## Đổng chí Đỗ Mạnh Viết, Phó Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư



Trước đây, hội nghị TXCT được tổ chức trực tiếp tại 2 điểm, mỗi điểm cũng không có nhiều cử tri tham dự. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa qua, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức TXCT trực tuyến từ điểm cầu chính của huyện tới 28 điểm cầu tại các xã, thị trấn. Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc được test nhanh Covid-19. Riêng hai xã Nguyễn Xá, Tự Tân dịch đang điển biến phức tạp áp dụng hình thức phát phiếu lấy ý kiến. Với hình thức này, các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã nắm bắt được ý kiến, kiến nghị của cử tri toàn huyện. Số lượng cử tri tăng gấp 1,5 lần so với hình thức tiếp xúc trực tiếp. Đây là tiền đề để Thường trực HĐND huyện nghiên cứu đổi mới phương thức tổ chức TXCT theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức tiếp xúc trực tuyến nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình thực tế, nâng cao chất lượng TXCT.

## Đổng chí Phan Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương



Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ huyện phải cân nhắc lựa chọn hình thức TXCT phù hợp, công tác chuẩn bị cũng đòi hỏi cao hơn trước. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trên địa bàn huyện dịch được kiểm soát tốt, do vậy Ủy ban MTTQ huyện đã lựa chọn hình thức TXCT trực tiếp trước và sau các kỳ họp. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, các điểm tiếp xúc đều được phun khử khuẩn, đại biểu tham dự được kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, ngồi giãn cách.

# Ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVII

Cử tri Nguyễn Hồng Huynh, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy



Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nên đường giao thông nông thôn được đổ bê tông rộng rãi, sạch sẽ. Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn còn cột điện cũ ăn ngữ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao, làm mất mỹ quan thôn xóm. Đề nghị các ngành chức năng tiến hành rà soát trong toàn tỉnh, di chuyển kịp thời những cột điện trên.

Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, nhất là ở khu vực nông thôn có chiều hướng gia tăng. Một mặt do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông chưa cao. Mặt khác, đường giao thông nông thôn cấp kỹ thuật thấp, nhiều ngõ ngách, đường ngang, đường nhánh, tầm nhìn bị che khuất nhưng các thiết bị phụ trợ, hệ thống biển báo còn thiếu nhiều. Tôi đề nghị bên cạnh công tác tuyên truyền thì các ngành cần quan tâm đầu tư các thiết bị phụ trợ để cảnh báo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, giải quyết các điểm đen, các tuyến giao thông phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đồng thời có chính sách hỗ trợ đối với các tổ tự quản về an toàn giao thông tại cơ sở.

Cử tri Nguyễn Xuân Tinh, xã Phương Công, huyện Tiền Hải



Hiện nay, vấn đề môi trường, rác thải nông thôn đang là bài toán khó cho ngành chức năng, khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng. Tôi kiến nghị các cơ quan chức năng cần sớm đưa vào xây dựng các khu xử lý rác thải tập trung nhằm giải quyết vấn đề rác thải nông thôn; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo thói quen phân loại rác thải cho người dân để góp phần bảo vệ môi trường. Ngoài ra, tôi cũng kiến nghị HĐND tỉnh cần xây dựng chương trình giám sát vấn đề nước sạch nông thôn, thường xuyên có đoàn kiểm tra chất lượng nước sạch, áp lực nước cung cấp cho các hộ dân; cơ quan chức năng nghiên cứu, có biện pháp diệt chuột bằng các biện pháp sinh học, thân thiện với môi trường, góp phần bảo vệ mùa màng cho bà con nông dân.

Cử tri Mai Vinh Quang, xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương



Vừa qua, xã Hòa Bình đã xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi xuất hiện dịch bệnh, xã đã thực hiện đồng bộ các giải pháp dập dịch, đến nay tình hình cơ bản được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, dịch vẫn tiềm ẩn nguy cơ điển biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, tại kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh tôi mong các đại biểu tập trung thảo luận, đề ra các chỉ tiêu, giải pháp sát thực, quyết liệt hơn nữa để thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy lùi dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó cần có giải pháp hỗ trợ cho các xã dịch bùng phát như xã Hòa Bình để có thêm nguồn lực giúp địa phương dập dịch. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh để tạo việc làm cho người lao động.

NHÓM PHỎNG VIÊN

HIỆU NGHĨA

# Sôi nổi cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác"

Ngay sau khi được phát động, cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác" đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Những ngày qua, cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học và THCS Phong Châu (Đông Hưng) đã truy cập vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tham gia cuộc thi. Cô giáo Phan Thị Thanh Ngọc chia sẻ: Bất kỳ cuộc thi nào về Bác Hồ tôi cũng tham gia. Ngay sau khi tỉnh phát động cuộc thi, tôi đã thi nhiều lần, đồng thời phối hợp cùng các giáo viên trong trường tích cực hướng dẫn học sinh tham gia. Em Vũ Thị Ngọc Ánh, học sinh lớp 9B cho biết: Trước khi tham gia cuộc thi em đã tìm hiểu rất kỹ về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Bác và những lần Bác về thăm Thái Bình để tham gia thi đạt kết quả tốt. Em thấy giao diện cuộc thi lần này rất dễ hiểu và dễ tham gia đối với học sinh, đặc biệt là bộ câu hỏi dành riêng cho học sinh phổ thông rất vừa sức với chúng em. Tham gia cuộc thi em thấy thoải mái hơn những lời dạy của Bác và tự hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân có ích cho đất nước.



Đảng viên Chi bộ tổ 2, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) tham gia cuộc thi qua smartphone.

hội lời căn dặn của Bác là làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt.

Theo Thượng úy Ngô Đại Chính, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh: Hiện nay, việc áp dụng hình thức thi tìm hiểu trực tuyến và theo phương pháp trắc nghiệm rất hiệu quả, nhiều người có thể tham gia và tham gia được nhiều lần, qua đó sẽ tạo được sự lan tỏa rộng rãi tới mọi đối tượng, mọi người dân. Hiệu quả tuyên truyền vì vậy cũng được nâng cao. Riêng về nội dung, cuộc thi lần này có 2 bộ câu hỏi riêng nhằm phù hợp với nhân thức, khả năng của từng nhóm đối tượng, trong đó nhóm 1 dành cho học sinh phổ thông từ cấp tiểu học, THCS đến THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp; nhóm 2 là sinh viên, cán bộ,

đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đổng chí Phạm Thúy Hà, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Trên cơ sở những nội dung mới đặt ra trong thể lệ cuộc thi, chúng tôi thiết kế lại phần mềm sao cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu thể lệ cuộc thi để ra. Ngoài ra, chúng tôi cũng thiết lập hạ tầng cũng như bảo đảm đường truyền thông suốt nhất để mọi người dự thi thuận lợi.

Ngay sau khi cuộc thi được phát động ở cấp tỉnh, các địa phương, đơn vị đều chủ động xây dựng kế hoạch để kịp thời chỉ đạo, triển khai hướng ứng cuộc thi tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi trên các phương tiện thông

tin đại chúng nhằm thu hút đông đảo người dân nghiên cứu, tìm hiểu, hưởng ứng và tham gia cuộc thi. Đổng chí Lưu Huyền Đức, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Thư cho biết: Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phát động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm được mục đích, ý nghĩa, cách thức tham gia cuộc thi. Sau khi cuộc thi chính thức được phát động, qua nắm bắt tình hình thực tế, chúng tôi thấy cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện đều hưởng ứng, nhiệt tình tham gia.

Đối với tuổi trẻ Thái Bình, đổng chí Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai đến các cấp bộ đoàn tuyên truyền để đoàn viên, thanh niên hiểu về mục đích, ý nghĩa cuộc thi; đồng thời, yêu cầu các huyện, thành đoàn lựa chọn một đơn vị để tổ chức phát động điểm, từ đó tạo sự lan tỏa đến đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Qua mỗi tuần thi, Tỉnh đoàn sẽ có những hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời để động viên, khuyến khích đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia cuộc thi.

Từ khi được phát động đến nay, cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác" đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tham gia dự thi, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Thái Bình có thêm cơ hội thể hiện tinh thần sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu; thấy được trách nhiệm của mình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

ĐÀO QUÝN

# Trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm phòng, chống dịch Covid-19



Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh và một số chi đoàn trao vật tư y tế hỗ trợ cơ sở thu dung điều trị Covid-19 tại Trường Đại học Thái Bình.

Sáng ngày 7/12, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Trường Chính trị Thái Bình tổ chức trao tặng 100 bộ quần áo bảo hộ y tế, 10 thùng nước tinh khiết để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch Covid-19 điển biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh đã phối hợp với nhiều đơn vị, doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm tới các địa phương. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh trong việc chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.

THANH THUY

# Kiến Xương Thu 135 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2021

Sáng ngày 7/12, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Kiến Xương phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2021.

Ngày hội hiến máu tình nguyện với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" đã thu hút đông đảo tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ ngành Y tế, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đăng ký hiến máu. Sau khi khám sàng lọc, các tình nguyện viên đủ điều kiện sức khỏe đã tham

gia hiến máu. Kết quả, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện thu được 135 đơn vị máu bảo đảm an toàn.

Trong năm 2021, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu huyện Kiến Xương đã tổ chức thành công 3 đợt hiến máu tình nguyện và thu được 745 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu tình giao, góp phần bổ sung lượng máu dự phòng trong cấp cứu, điều trị đáp ứng nhu cầu sử dụng máu của người.

THANH HUỖN (Đài TTTT Kiến Xương)